



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง	สมเด็จพระราชินี ใน ร.9 ประชวร -เสนอข่าว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงติดเชื้อจากพระอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ขณะแพทย์กราบั้งคมทูลเสด็จฯ ไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อทรงรับการตรวจอย่างละเอียด
ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า the nation เว็บไซต์สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด	อุบัติเหตุสงกรานต์ 62 -เสนอข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใย รับสั่งให้ทหาร ตำรวจ จัดอาสา และทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนเดินทางกลับ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดคัดกรอง จุดสกัด โดยภาพรวม 5 วัน มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมา นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงว่า วันที่ 15 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 472 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย บาดเจ็บ 494 คน สาเหตุสูงสุดจากดื่มแล้วขับร้อยละ 40.68 รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 78.85 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 26 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม อุบลราชธานี จังหวัดละ 3 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 27 คน อุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 ราย บาดเจ็บ 2,807 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 104 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ อุดรธานี 14 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 104 คน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย. มีผู้ขับขี่ที่ถูกส่งไปเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ 1,814 ราย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 51 มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ 33 ได้ดำเนินคดีกับสถานประกอบการและร้านค้าที่ทำผิดกฎหมาย 1,300 ครั้ง พบการกระทำความผิดขายนอกเวลา โฆษณาส่งเสริมการตลาด และขายในพื้นที่ห้ามขาย โดยเฉพาะการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มีอาการมึนเมา ทั้งนี้ สธ. พร้อมให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับตลอด 24 ชั่วโมง และย้ำว่าผู้ขับขี่รถสาธารณะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์ ขณะเดียวกัน ได้เตรียมบุคลากรแพทย์และพยาบาลขึ้นเวรเต็ม 100% รวมถึงเตรียมเวชภัณฑ์และเลือดเกิน 110% อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการดื่มสุราแล้วบุกเข้ามาภายในรพ. ซึ่งเป็นการรบกวนการทำงานของบุคลากรและอาจทำให้คนป่วยได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ สธ. จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนการป้องกันผู้เมาสุรารุกเร้าเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยการล็อกประตูและเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไทยรัฐ เว็บไซต์ chiangmainews เว็บไซต์ thainews เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยาย ข่าว	สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน -เสนอข่าว นางมุกดา ชาทะพ สสอ.สันกำแพง กล่าวว่า ค่า PM2.5 วัดได้ 74 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ แต่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 35-115 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่า PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 50-164 มคก./ลบ.ม. -เสนอข่าว ศ.นพ.ขวัญชัย สุภรัตน์ภิญโญ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนะนำการใช้แผ่น HEPA เพื่อกรองอากาศและฟอกอากาศภายในห้องเล็กๆ ในบ้าน สามารถทำได้หลายวิธี คือ 1.พัดลม DIY โดยนำแผ่นกรองอากาศ HEPA มาติดบริเวณด้านหลังของพัดลม เว้นรูตรงกลางเพื่อให้ระบายอากาศ 2.แอร์ DIY โดยนำแผ่น HEPA ติดให้รอบ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แผ่นกรอง และไส้ในเครื่องแอร์ ซึ่งจากการทดลองพบว่าหลังเปิดเครื่องปรับอากาศ 1 ชั่วโมง ค่า PM 2.5 ลดลงถึง 70%
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงกรณีนายภา ก่าขับให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ในการพัฒนาน้ำมันกัญชา ว่า วันที่ 17 เม.ย. นายเดชามอบอำนาจให้ผู้จัดการมูลนิธิข้าวขวัญยื่นเรื่องเป็นหมอฟันบ้านที่ สจ.สุพรรณบุรี โดยใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ที่กำหนดคุณสมบัติไว้ เช่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คนในหมู่บ้านชุมชนยอมรับอย่างน้อย 10 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สจ.ลงชื่อรับรอง และจะยื่นเรื่องนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ นายเดชาและทีมมูลนิธิสุขภาพไทยจะเข้าหารือเป็นการภายในกับผู้บริหาร สธ. ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ และอาจจะมีคำแถลงหลังการหารือ ตอนนี้ที่กังวล คือ มีผู้ป่วยจำนวนมากมาที่มูลนิธิข้าวขวัญ อาจต้องมีวิธีการรองรับหรือช่วยแก้ปัญหา ได้เสนอว่าเบื้องต้นอาจต้องแจ้งประชาชนว่า ยาถูกยึดไว้ยังไม่ได้รับคืนและการแจกจ่ายตามเครือข่ายยังทำไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า นายเดชาประสานมาจะขอหารือ อย่างไรก็ตาม แนวทางการใช้น้ำมันกัญชายังไม่ได้เป็นแนวทางการแพทย์แผนไทย เพราะเป็นการศึกษาเรื่อง THC หรือ CBD ซึ่งเป็นแนวทางของแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนการปรุรงยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมของแพทย์แผนไทย หากหมอฟันบ้านจะใช้ตามที่ สธ.ประกาศจะไม่มีปัญหา แต่การใช้กัญชาแบบเดี่ยวคงต้องหารือกันให้ชัดเจน</p> <p>ด้าน นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กล่าวถึงการจัดหลักสูตรการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” ว่า คณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ มี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารับรองหลักสูตรอบรมฯ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จัดอบรมรุ่นแรกวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม 200 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า วันที่ 9-11 เม.ย. 2562 มีผู้สอบถามทางสายด่วน ออย. 1556 จำนวน 647 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด 31 ราย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 10 ราย และมีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชา 239 ราย ตั้งแต่ 27 ก.พ.จนถึงปัจจุบัน มีผู้โทรสอบถามเรื่องกัญชา 8,850 ราย และแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 1,053 ราย</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. กล่าวถึงการถ่ายโอนภารกิจไปสังกัดอบจ. ว่า จะทำให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน มีโอกาสขึ้นเป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดยหากบุคลากรไม่พร้อม ไม่ผ่านการประเมิน ก็ไปเฉพาะรพ.สต. และค่อยจัดหาบุคลากรมาเติมโดยใช้งบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยชมรมฯ ได้จัดทำข้อเสนอแก่ อบจ. ดังนี้ 1.ให้มีการจัดตั้งกองสาธารณสุขใน อบจ. ที่มีความประสงค์รับการถ่ายโอนภารกิจรพ.สต. 2.เร่งรัดผู้ว่าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่อบจ. 3.ให้ตำแหน่งผอ. รพ.สต. เทียบเคียงกับตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 4.ยกเว้นระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ระยะเวลาการถือครองตำแหน่ง และหรือการสอบ เพื่อประโยชน์ในการรับโอน บรรจุ แต่งตั้ง 5.ให้ใช้โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง รพ.สต. ของสธ. ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สธ. 6.ให้ได้รับเงินเดือนเลื่อนไหล 7.ให้มีสิทธิได้รับเงิน กบข. ที่ไม่ต่ำกว่าเดิม 8.ให้ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ เงิน พตส. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามระเบียบของสธ. 9.ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเหมือนเดิม 10.ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเหมือนเดิม 11.ให้คงสภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และสิทธิเงินฝาก เงินกู้ตามกฎหมายสหกรณ์ 12.ให้ได้รับเงินโบนัสเหมือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 13.ให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ทั้งคน เงิน ของ (รวมลูกจ้างทุกประเภทที่รพ.สต.จ้างไว้แล้ว) 14.ให้จัดสรรเงินโครงการหลักประกันสุขภาพ โดยการโอนตรงเป็นค่า Fixed Cost ให้แก่ รพ.สต. 15.ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนเงินเพื่อการพัฒนาการสาธารณสุขให้แก่ รพ.สต.แห่งละ 1 ล้านบาท/ปี หรือมากกว่า 16.ให้รับถ่ายโอนคน เงิน ของ (รวมลูกจ้างทุกประเภทที่รพ.สต.จ้างไว้แล้ว) 17.ให้แต่งตั้งผอ. รพ.สต./ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงาน โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง และมอบอำนาจในการก่องหน้ผู้พันตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ และ 18.ให้ อสม. เชื่อมประสานการทำงานด้านสุขภาพและการสาธารณสุขภาคประชาชน เหมือนกับตอนที่อยู่ในสังกัด สธ.</p> <p>ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยันว่าการถ่ายโอนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของบุคลากร สธ. ขณะที่อบจ.ที่จะรับการถ่ายโอนต้องมีความพร้อมทุกด้าน ส่วนตัวเห็นว่าหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมคงมีจำนวนไม่มาก และไม่มีความคิดเห็นที่ควร ซึ่งการถ่ายโอนมาสังกัดอบจ.เป็นเรื่องดี เพราะ รพ.สต. จะได้ทำงานใกล้ชิดประชาชน มีการให้คำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญใน รพ.ขนาดใหญ่หรือ รพ.ที่เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สถาบันการศึกษา แต่ถ้าถ่ายโอนน้อยจะเป็นปัญหาในเชิงระบบ ดังนั้น ก.ก.ธ. รัฐบาล สธ. มท. ต้องคุยให้ชัดเจนในระดับนโยบาย</p> <p>นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เปิดเผยว่า อบจ.สงขลา กำลังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ พุดคุยเงื่อนไขของทั้ง 2 ฝ่าย คาดว่าในปีแรกจะนำร่องรับถ่ายโอน รพ.สต. 2-3 แห่ง ส่วนใหญ่มีเงื่อนไขที่วิตกกังวลอยู่คือ สวัสดิการ สวัสดิภาพ มั่นใจว่าหาก รพ.สต.มาอยู่กับ อบจ. ผลประโยชน์จะตกกับประชาชนแท้จริง</p> <p>ด้านนางเพ็ญจันทร์ วสุนทรารัตน์ ผอ.รพ.สต.บ้านศรีนคร ต.ช้างแรกร อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ส่วนหนึ่งไม่มั่นใจว่าการทำหน้าที่ภายใต้สังกัดท้องถิ่นจะก้าวหน้า ปัจจุบันรพ.สต.แต่ละแห่งมีบุคลากรไม่เท่ากัน ส่วนการรักษายังมีปัญหาจากใบประกอบวิชาชีพ ดังนั้น การดูแลประชาชนจึงทำได้เพียงการส่งเสริมป้องกันเป็นหลัก และยังต้องรับผิดชอบงานบริหาร ทั้งด้านธุรการ พัสดุ การเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความชำนาญ</p> <p>นายวิจิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า พร้อมรับโอนรพ.สต.ในพื้นที่ โดยมีรพ.สต.มาพูดคุยหลักการแนวทางแล้วประมาณ 150 แห่ง ต้องรอดูข้อมูลความเป็นไปได้ เพราะยังไม่ชัดเจนในหลายเรื่อง ส่วนการรับโอนเฉพาะแต่งงานกับคน คงรับไม่ได้ เนื่องจากกว่าจะเป็นภาระด้านงบประมาณ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กฎหมายกำหนดให้ต้องมีถ่ายโอนภารกิจ ล่าสุดมีการหารือว่าจะถ่ายโอนในรูปของพวงบริการ ซึ่งรพ.สต.ใดที่ต้องการถ่ายโอนก็มาพูดคุยกันได้ สิ่งสำคัญคือ ประชาชนต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และบุคลากรที่ถ่ายโอนไปแล้วต้องมีความก้าวหน้า ที่ผ่านมามีมอบให้ สวรส. ไปศึกษาผลกระทบ ข้อดีข้อเสียของการถ่ายโอน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับย่อย 18 มาตรา ตามคำสั่งคสช. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ให้ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภายนอก ออ. ขึ้นทะเบียนยาแทนอย.ได้ ให้รมว.สธ.ออกเกณฑ์คุณสมบัติ ค่าขึ้นบัญชี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงบทกำหนดโทษ อัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม รวมถึงกำหนดใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้มีอายุ 7 ปี มีผล 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>การขึ้นทะเบียนหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกรแก้ไข คือ ให้ยกเลิก (2) ของ ข. ของมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการว่า จะต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นการตัดโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคมของผู้เคยกระทำความผิดดังกล่าว หลังจากพ้นโทษ จึงสมควรยกเลิกลักษณะต้องห้ามนั้น โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลผู้เคยกระทำความผิดเหล่านี้ สามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันที</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ kapook เว็บไซต์ innnews เว็บไซต์ thaiPBS</p>	<p>เหตุวิวาทใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 20 คน ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายที่หน้าห้องฉุกเฉิน รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในร้านอาหารที่เปิดขายชั่วคราวในงานสงกรานต์ ริมถนนสายบางสะพาน-หนองหัตไทย ถูกส่งตัวมารักษาที่ รพ. ทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก 5 ราย โดย นายคงศักดิ์ ศรีสุนทรโวหาร เจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.บางสะพานน้อย ระบุว่า ขณะให้การรักษาผู้บาดเจ็บ ได้ยินเสียงโวยวาย เมื่อเปิดประตูห้องฉุกเฉินออกมาพบว่ามียุวกกลุ่มวัยรุ่นกำลังก่อเหตุวิวาท โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยกันห้ามปราม เหตุดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน</p> <p>ร.ต.อ.สมพล สุภาพงษ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางสะพานน้อย กล่าวว่า ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทราบรายชื่อผู้ก่อเหตุแล้ว จะขอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐออนไลน์	<p>-เสนอข่าว ตำรวจแดงข่าวการจับกุมวัยรุ่น 2 กลุ่ม ซึ่งก่อเหตุทะเลาะวิวาทหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.บางสะพานน้อย จำนวน 9 ราย โดยแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหา 1.ร่วมกันทำร้ายร่างกาย มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ 2.ร่วมกันทะเลาะอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะ 3.ทำให้เสียทรัพย์</p> <p>นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผอ.รพ.บางสะพานน้อย กล่าวว่า รพ.เป็นสถานที่รักษาผู้เจ็บป่วย ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก ขณะเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ต้องปิดล็อกห้องเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลุกลามเข้ามายังพื้นที่รักษาพยาบาลฝากไว้ว่า รพ. ควรสงวนไว้เป็นเขตปลอดอาวุธ ปลอดการทำร้ายร่างกายกัน</p>
มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไข สุขภาพ	<p>อาการเมตาค้าง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. ให้ข้อมูลว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการสังสรรค์และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หรือดื่มติดต่อกันหลายวัน อาจเกิดอาการเมตาค้าง ไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง เนื่องจากมีสารประเภทกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ จะไปกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวในขณะที่ร่างกายต้องการพักผ่อน จึงเป็นการฝืนร่างกายอย่างหนัก และควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท วิธีฟื้นฟูร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน คือ ควรหยุดดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำเปล่ามากๆ ดื่มน้ำผลไม้ หรือดื่มน้ำสมุนไพร อาทิ น้ำขิงอุ่น ที่มีรสชาติเผ็ดร้อน ช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ดี และฟื้นฟูจากอาการปวดศีรษะได้ รับประทานอาหาร ผักผลไม้ที่มีกากใยมาก จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้ข้อมูลว่า การดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานาน มักจะเกิดภาวะถอนเหล้าในช่วง 72 ชม.แรกหลังหยุดดื่ม อาการจะเริ่มปรากฏหลังหยุดดื่มประมาณ 6 ชม. ระดับความรุนแรงอาจแตกต่างกันตามปริมาณและสุขภาพของผู้ดื่ม แนะนำให้อนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ กินผักผลไม้ให้มากขึ้น หรือกินวิตามินเสริม และดื่มน้ำหวาน หากมีอาการรุนแรง สมองทำงานผิดปกติ คือ มีอาการทางระบบประสาท ขอให้รีบพาไปรพ.ใกล้บ้าน และแจ้งประวัติการดื่มให้แพทย์ทราบ</p>
ข่าวสด เว็บไซต์ สพฉ.	<p>โรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อนเพิ่มขึ้น โดยโรคฮีตสโตรก มีสาเหตุจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 4 ประการ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศที่ร้อน ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงขึ้น อยู่ในที่ที่ได้รับรังสีความร้อน และอยู่ในสภาวะที่มีลมหรือการระบายอากาศน้อย นอกจากนี้ ยังเกิดจากปัจจัยของคนที่ไม่สามารถปรับสภาพความร้อนในร่างกายได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เลี่ยงอากาศร้อน ถ่ายเทไม่สะดวก ดูแลร่างกายไม่ให้ขาดน้ำด้วยการดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว สวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อน ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช็ดตัวด้วยน้ำเย็น หากมีอาการรุนแรง หมดสติ ควรรีบนำส่งรพ.ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถวิษยะ แพงมา เลขฯ สพฉ. เตือนประชาชนช่วงสงกรานต์ระวังโรคลมแดด ระบุเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน เสี่ยงมากที่สุด พร้อมแนะวิธีสังเกตอาการหากหน้าแดง กระจายน้ำ มีนงง วิงเวียนศีรษะ ตัวร้อนจัด คลื่นไส้ อาเจียน ต้องรีบพักและลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายลงให้เร็วที่สุด</p>
ข่าวสด	<p>สุขภาพช่องปากเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กควรเริ่มตั้งแต่แรกเกิด หรืออย่างช้าหลังจากที่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น เมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบ ควรพามาพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม ร่วมกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์</p> <p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า เมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบ ควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างพอเหมาะ และควรแปรงฟันทันทีเมื่อฟันน้ำนมซี่แรกงอก และพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>รางวัล DMSc Award</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ได้คัดเลือกผลงานเพื่อมอบรางวัล DMSc Award 3 ประเภท 1.งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ น.ส.ณัฐริกา แสงกฤษ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จากผลงานการประดิษฐ์อนุภาค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นาโน สำหรับการตรวจวินิจฉัยพร้อมการนำส่งยาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สมอง 2.การพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นายไพรัตน์ จำบัวขาว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เรื่อง "นวัตกรรม LAB 4.0" และ 3.รางวัลประเภทหนังสือ ได้แก่ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เรื่องโรคสมาธิสั้น</p>
<p>มติชน INN เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์บางกอกทูเดย์ เว็บไซต์ newtv เว็บไซต์ one31.net เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เนชั่นทีวี ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บบางกอกบิชนิวส์ เว็บไซต์ news1005.fm</p>	<p>ภาวะหดหู๋</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า หลังจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ หลายคนอาจยังมีความรู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และรู้สึกมีความเครียดเมื่อคิดถึงการเรียนหรืองานที่รออยู่ จนเกิดอาการที่เรียกว่าภาวะหดหู๋หลังหยุดยาว (POST-HOLIDAY BLUES) ทั้งนี้ ควรสำรวจอารมณ์ตนเอง 5 วิธี คือ 1.วางแผนชีวิตล่วงหน้า 2.บันทึกสิ่งที่ยากเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตมีเป้าหมายมากขึ้น 3.พูดคุยกับคนรอบข้างถึงความสุขในช่วงที่ผ่านมา 4.ไม่เทียบตัวเองกับคนอื่น 5.หาความตื่นเต้นใหม่ ๆ เสมอ</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p>หลักครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ แนะนำวิธีทำให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น 2 ประการ คือยึดกฎหลักครอบครัว ได้แก่ 1.ช่วยกันแบ่งเบาภาระในบ้าน ให้อำนาจที่ตนเอง 2.บริหารจัดการการเงินแต่ละและกำหนดคนรับผิดชอบ 3.ใส่ใจให้เวลากับครอบครัว ดูแลซึ่งกันและกัน 4.ช่วยกันแก้ปัญหา และ 5.ห้ามทำร้ายร่างกายกันยามโกรธหรือทะเลาะกันโดยเด็ดขาด และส่งเสริมให้ความรักมีความหวานชื่นและมั่นคง 8 ข้อ ได้แก่ 1.ยึดสัญญาใจและทำตามกฎหลักครอบครัว 2.ชื่นชมเมื่อทำดี ใช้คำขอบคุณและขอโทษให้เป็นนิสัย 3.ทำบ้านให้รื่นรมย์ทั้งที่พักใจและให้ความอบอุ่น 4.ข้อสัตย์และไว้วางใจกัน 5.ให้เกียรติและไม่ก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน 6.ไม่ควรคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องรู้ใจเราเสมอไป 7.คิดว่าครอบครัวของเขาคือครอบครัวของเราด้วย และ 8.เปิดใจรับฟังกัน ยอมรับความเห็นต่าง ทั้งนี้ วิธีที่ไม่ควรนำมาใช้อย่างยิ่ง คือ ความเงิบ ซึ่งทำให้ปัญหาสะสม เกิดความเกือบกดและกดดันในใจมากขึ้น ควรหันหน้าเข้าหากัน</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา</p>	<p>ขยายยาทำแท้งในไซเชิล</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการขยายยาทำแท้งในไซเชิล ทั้งแบบกิน-สอด พร้อมส่งฟรี รีวิวกว่าหมื่นเคส อ้างว่ามีแพทย์ให้คำปรึกษาและมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน ไม่มีอันตราย เห็นผลภายใน 24 ชม. นำเข้าจากอเมริกาจึงไม่มี อย.ไทย ซึ่ง นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ อดีตเลขาธิการ อย. เคยให้สัมภาษณ์ว่า ยาทำแท้งต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ เพราะอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และยอมรับว่าเรื่องนี้จัดการยาก อย.ไม่ใช่ฝ่ายที่ดูแลอินเทอร์เน็ต จึงต้องประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ</p>
<p>มติชน</p>	<p>ฝังทรายรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว นายสมมาศ วิไลประสงค์ ผอ.รพ.สต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา กล่าวว่า รพ.สต.ม่วงงามได้จัดกิจกรรมรักษาและบำบัดด้วยวิธีฝังทรายบริเวณชายทะเลหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร มีชาวบ้านประมาณ 10 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเป็นโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคเหน็บชา มาร์กษา โดยการฝังทรายเป็นการบำบัดร่างกายตามภูมิปัญญาแบบโบราณ ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น ช่วยสร้างเซลล์ใหม่ทดแทน โดยชุดหลุมตามขนาดของลำตัวให้ผู้ป่วยลงไปนอนและกลบทรายเหลือแต่ศีรษะ ใช้เวลา 30-60 นาที/ครั้ง และ 3-4 วัน/สัปดาห์ ตามความสะดวกของผู้ป่วย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ศูนย์มะเร็งเต้านม รพ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าว โครงการวอล์กโบว์ชมพู่ สมทบทุนรพ.ขอนแก่น 15 ล้านบาท เปิดศูนย์รักษาเต้านม วินิจฉัยและบำบัดโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสาน ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า เป็นข่าวดีสำหรับชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้เข้าถึงบริการตรวจรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ
เดลินิวส์	<p>รพ.จุฬมแพ เปิดห้องเจาะเลือดพร้อมระบบสารสนเทศ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ดวงพร อัครราชันย์ ผอ.รพ.จุฬมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดห้องเจาะเลือดและระบบสารสนเทศ ห้องเจาะเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.จุฬมแพ และกล่าวว่า รพ.จุฬมแพ เป็น รพ.ขนาดใหญ่ อนาคตจะเปิดรับผู้ป่วยได้ถึง 350 เตียง มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีแพทย์เฉพาะทางครบวงจร รวมถึงมีห้องเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิทัล ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีผู้รับบริการเฉลี่ยมากกว่า 300 คน/วัน</p>
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ระบุ ผู้ติดโรคหัดทั่วโลกในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2562 เพิ่มขึ้น 300% หรือ 3 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คือ แอฟริกา มีผู้ติดโรคหัดเพิ่มขึ้นถึง 700% ส่วนประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหนักที่สุดคือ ยูเครน มาดากัสการ์ และอินเดีย</p>
คมชัดลึก	<p>โรคอหิวาต์สุกร</p> <p>-เสนอสรุปข่าวว่า ข้อมูลจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก ระบุว่า ตั้งแต่ ส.ค. 2561 พบการระบาดของอหิวาต์แอฟริกาในสุกรใน 16 ประเทศ แบ่งเป็น ยุโรป 11 ประเทศ แอฟริกา 4 ประเทศ และเอเชีย 1 ประเทศ คือ จีน แต่ในปี 2562 เพิ่มเวียดนามด้วย รวมเป็น 17 ประเทศ โดย นสพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจนักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย กว่าพันตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมของไวรัสตัวนี้ 38 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่แฝงมากับอาหารแปรรูปจากจีน เวียดนาม เช่น ไส้กรอก กุนเชียง แหนม ฯลฯ แม้คนกินจะไม่ได้รับอันตรายแต่ต้องระวังคนนำไปทำเศษอาหารให้สุกรในฟาร์มกิน</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ระบุว่า ไวรัสเกือบทุกชนิดที่ติดต่อกันส่วนใหญ่ผ่านมาจากสัตว์ก่อน แต่การทำให้คนที่ติดไวรัสมีอาการป่วยต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีวิวัฒนาการหลายประการ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ส่วนการเฝ้าระวังของกรมปศุสัตว์เป็นเรื่องที่ดี แต่หากเกิดการแพร่เชื้อไวรัสบางอย่างฟาร์มปศุสัตว์ของไทย ต้องรีบแจ้งให้ประชาชนทราบทันที</p>

